

LỄ RA MẮT “TRUNG TÂM GIẢI PHÁP GIÁO DỤC TINH VÂN”

Ngày 13/3/2008, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội, Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân đã công bố ra mắt Trung tâm Giải pháp Giáo dục (TV2) trong khuôn khổ Hội nghị khách hàng 2008 với sự tham dự của hơn 100 khách mời từ các tổ chức giáo dục và đào tạo như: các trường đại học, cao đẳng, trung tâm thông tin thư viện, viện nghiên cứu,...

Trong lúc cả nước đang thực hiện đổi mới và cải cách giáo dục, việc ra mắt Trung tâm Giải pháp Giáo dục (TV2), trên hết, thể hiện quyết tâm của Công ty Tinh Vân trong việc tin học hóa các hoạt động của ngành giáo dục và đào tạo. Đồng thời cũng cho thấy tiến trình tái cơ cấu của Công ty Tinh Vân nhằm tiếp tục khẳng định vị trí số 1 của mình trong việc cung cấp sản phẩm phần mềm cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS. Nguyễn Minh Hùng- Phó Hiệu trưởng trường Đại học Xây dựng Hà Nội cảm ơn Công ty đã hợp tác với nhà trường trong việc xây dựng hệ thống thông tin-thư viện tương đối hiện đại. Trường Đại học Xây dựng Hà Nội là một trong các đơn vị đầu tiên lựa chọn và sử dụng sản phẩm Libol của Công ty Tinh Vân. Ông Hùng cho biết, Trường đã chuyển sang mô hình đào tạo tín chỉ từ năm học 1995-1996, đồng thời chia sẻ với các đại biểu tham dự buổi lễ những thuận lợi, khó khăn và thách thức của nhà trường trong việc áp dụng mô hình đào tạo này. Ông Hùng cũng tin tưởng rằng, với hướng đi đúng đắn và hợp lý, với các giải pháp về quản lý đại học của mình, Công ty Tinh Vân, đặc biệt là Trung tâm Giải pháp Giáo dục TV2, sẽ đem lại hiệu quả cao cho công tác đào tạo tín chỉ của các trường đại học.

Ông Nguyễn Huy Chương- Giám đốc Trung tâm Thông tin-Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp Thư viện các trường Đại học phía Bắc đã thay mặt Liên hiệp cảm ơn sự hỗ trợ hiệu quả, thiết thực của Công ty Tinh Vân đối với những người làm công tác thư viện đại học. Trung tâm Thông tin-Thư viện Đại học Quốc gia Hà Nội đã sử dụng Libol từ năm 2001 và đã áp dụng vào toàn bộ các hoạt động của thư viện một cách hiệu quả. Theo ông Chương, phần mềm Libol là phần mềm số 1 trong lĩnh vực thư viện các trường đại học hiện nay. Với những tính năng không hề thua kém các sản phẩm cùng loại trên thế giới, giá thành hợp lý cho đối tượng khách hàng trong nước, Tinh Vân đã và sẽ tiếp tục trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều khách hàng.

Cũng tại buổi lễ này, TV2 đã giới thiệu một số dòng sản phẩm cùng các phiên bản mới của các phần mềm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo như: Phần mềm Thư viện điện tử - Thư viện số Libol Version 6.0, Phần mềm Thư viện điện tử Libol Lite cho các thư viện vừa và nhỏ, Phần mềm Thư viện số Libol Digital, Phần mềm Quản lý Đại học trực tuyến Union Version 2.7, Phần mềm Trắc nghiệm và quản lý ngân hàng câu hỏi Omega Test, Phần mềm Công thông tin tích hợp TVIS.

Các phần mềm trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Tinh Vân cùng nhiều giải pháp khác đã và đang được ứng dụng rộng rãi tại hơn 100 thư viện, viện nghiên cứu, trường đại học lớn của Việt Nam, đồng thời nhiều năm liền giành được các giải thưởng uy tín nhất của ngành CNTT như giải Sao Khuê, Cúp Vàng CNTT-TT, giải thưởng và bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nguồn tin: *Tổng hợp từ thuvien.net (19/3/2008)*